



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1397 17 tháng 4 năm 2022

**Hợp Nhứt**

*Hợp nhứt cùng Trời rõ nhứt nguyên  
Bền lâu không bỏ rõ Trời duyên  
Hành thông đời đạo thông giếng mối  
Sống động cơ Trời vẫn nối liền*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Vui trong thanh tịnh là vui làm sao?
- 2) Tình Trời sống động là sao?
- 3) Người tu không chịu sửa tánh tình sẽ gặt hái được những gì?
- 4) Người tu mà còn tham lam và tính toán thì sẽ đi đến đâu?
- 5) Lo là làm sao?
- 6) Mối tình nào quan trọng nhất trong cuộc sống?
- 7) Vạn vật đồng nhứt thể là sao?

**1) 20-1-96**

**Hỏi: Vui trong thanh tịnh là vui làm sao?**

**Đáp:** Thưa vui trong thanh tịnh là người hành pháp khứ trước lưu thanh, tức là tự giải nghiệp tâm, không còn lo âu về việc đời nữa, thì mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là vui.

**Kệ:**

*Cảm thông nguyên lý đạo mùi tiến  
Hành pháp tương thông đạo nối liền  
Thông cảm vạn linh chung một cõi  
Đồng hành tu tiến tự mình xuyên*

**2) 21-1-96**

**Hỏi: Tình Trời sống động là sao?**

**Đáp:** Tình Trời sống động là lúc nào cũng trong trắng và thanh nhẹ, quang chiếu cho tất cả tâm linh trong vũ trụ này, cảm thông nguyên lý hỗ trợ quần sanh.

**Kệ:**

*Tình Trời quả thật là vui thanh giải  
Hỗ trợ nhân gian tự tiến hoài  
Ban chiếu không ngừng duyên hỗ trợ  
Qui y chơn giác tự tiến hoài*

**3) 22-1-96**

**Hỏi: Người tu không chịu sửa tánh tình sẽ gặt hái được những gì?**

**Đáp:** Thưa người tu chưa chịu sửa tánh tình sẽ xấu và ác thêm, chuyên môn đặt điều nói xấu người khác và tự hại mình mà thôi, óc không khai triển trí không minh, càng ngày càng cô đơn và khổ thêm.

**Kệ:**

*Tu giả không tịnh khó vững bền  
Tâm không minh chính khó xây nền  
Bền lâu không giữ xây chuyện tạm  
Tan nát tự mình lại bỏ quên*

**4) 23-1-96**

**Hỏi: Người tu mà còn tham lam và tính toán thì sẽ đi đến đâu?**

**Đáp:** Thưa người tu mà còn mưu tính toán, thì sẽ bị cô lập và vun bồi tự ái. Làm người không thể khôn hơn Thượng Đế bằng tính toán, nhưng chỉ khai triển tâm từ bi tận độ, thì sẽ được cứu.

**Kệ:**

*Trời sinh sắp đặt chẳng cần mưu  
Nhịn nhục thông qua tự đạt ưu  
Ánh sáng do Trời ban chiếu độ  
Bình tâm học hỏi chẳng cần mưu*

5) 24-1-96

**Hỏi:** Lo là làm sao?

**Đáp:** Lo là hướng tâm về việc đó hoài tức là lo, cũng là nghiệp tâm, rất khó thoát. Nếu hướng tâm trong trật tự thì sẽ được vui hòa và thanh nhẹ, trật tự là luồng điểu không xử dụng vào một chiều mà không lối thoát!.

**Kệ:**

*Sống không tự lực lại bàng hoàng  
Không đích không hành không tiến an  
Gỡ rối do mình tâm tự thức  
Qui Hồn qui Vía tự mình sang*

6) 25-1-96

**Hỏi :** Môi tình nào quan trọng nhất trong cuộc sống?

**Đáp:** Thừa môi tình sống động trong tâm hồn và môi tình tái ngộ là môi tình vui nhất và thâm thía nhất trên mặt đất này.

**Kệ:**

*Mạch huyết hồi sinh tái diễn tình  
Cha con đùm bọc lại càng mình  
Tình yêu sống động ai cũng có  
Qui hội con Ngài pháp pháp xinh*

7) 26-1-96

**Hỏi :** Vạn vật đồng nhất thể là sao?

**Đáp:** Thừa vạn vật đồng nhất thể là đồng chịu luật hóa hóa sanh sanh như nhau.

**Kệ:**

*Dù cho kẻ trước người sau tiến  
Sanh trụ hoại diệt chẳng có phiền  
Một mối đồng hành duyên tại thể  
Trung tâm phát triển gieo duyên liền*

**Linh hồn**

*Linh hồn nguyên gốc vô sanh  
Như Lai hội tụ hóa sanh cõi trần  
Bước vào thế cảnh bản thân  
Giám trong thể xác khó phân đạo đời  
Lắm khi bực tức muốn rời  
Nghiệp duyên lẫn lộn nơi đời tạm thời  
Phù sanh cõi tạm vị ngôi  
Lôi thôi đứ thú đứng ngồi không yên  
Giám thân tự cảm lụy phiền  
Hút thâu ngoại cảnh khó yên cõi lòng  
Động lòng giao tiếp ngoài trong  
Không sao tránh khỏi tạo vòng khổ đau  
Cảnh đời lý luận thương nhau  
Bên trong muốn tránh khỏi rầu khỏi lo  
Tự mình thức giác dặn dò  
Không mê không chấp, không nhờ ngoại lai./.*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG**

---

**CHƠN LÝ TRƯỜNG TÒN**

Bankstown 12/1/1987 (tiếp theo)

Cho nên ngày hôm nay các bạn biết ngồi thiền là mục đích để làm gì? Sửa mình để quán thông tam giới thượng trung hạ trong thể xác của chúng ta, ta đang điều khiển nó, quản lý nó mà không hiểu nó. Để giúp ta công hiến một khía cạnh kiến thức của chúng ta. Trí thức của chúng ta cũng không có giá trị gì, cho nên chúng ta cố gắng tu thiền, trong Kinh Vô Tự để giải tỏa cái nghiệp tâm của chúng ta, chúng ta mới trở về sự thanh nhẹ, mới đạt sự hạnh phúc đời đời ở bên trên.

Mọi người đều có khả năng tự thức và tự tiến. Cho nên phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu, tự tiến, các bạn không còn sống ý lại nữa. Lời giảng của Thượng Đế đã ban xuống thế gian, để cho các bạn ý thức nguồn cội của các bạn và các bạn tự đi tự về. Có khả năng phải đi, chứ Thượng Đế không kêu các bạn rủ phe này, chống phe nọ, không! Đó là tà kiến, muốn đập đổ người này, xây dựng người kia, không được! Bởi vì chúng

ta phải ở trong thức hòa đồng, từ mọi trạng thái mà có, từ cây cỏ, từ sạn cát, cấu trúc thành một cái Tiểu Thiên Địa mà nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại.

Chúng ta đang hưởng cái thanh khí điền cả càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra rõ ràng. Chúng sống huynh đệ, tỉ muội một nhà, rồi đặt nên đồng tiền, đồng bạc, địa vị rồi tranh chấp với nhau, chê khen lẫn nhau, tự hạ mình mà không hay. Làm mất phẩm chất thanh cao giá trị của Đấng Đại Thanh Tịnh đã thường độ họ mà họ quên!

Cho nên chúng ta mới cố gắng nhận sự thanh tịnh của chính mình và hướng về Đại Thanh Tịnh, thì lúc nào chúng ta cũng ở trong cái cơ giải thoát và không bị lộ bịch, không bị nghẹt nữa, và không bị tranh chấp và làm cho chúng ta khó thở nữa. Chúng ta đồng hưởng thanh khí điền của cả càn khôn vũ trụ, huynh đệ tỉ muội là một, không còn chia rẽ nữa. Mắt, Mũi, Tai, Miệng, Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận đồng thức, đồng tu, đồng tiến. Sự đau đớn của các bạn là sự đau đớn của tất cả, sự thương yêu của các bạn là sự thương yêu của tất cả. Tại sao chúng ta không thực hiện sự cao quý? Chúng ta xuống đây học bài và trả bài, vay trả rõ ràng.

Trước kia tóc đen, nay tóc bạc, mắt lờ, tai điếc, học được cái gì? Học có chữ nhẫn, mà chưa nhẫn, thì làm sao tiến? Cho nên chúng ta phải hết sức nhẫn! Muốn nhẫn phải biết tha thứ, phải biết thương yêu mới xây dựng được cái cơ đồ nhẫn tiến để dẫn tiến phần hồn giải thoát. Đó là hành động của một Thiên giác, lúc nào cũng quân bình, quân bình rồi mới tha thứ, mà mất quân bình là phản trắc. Lúc nào chúng ta cũng phải tìm lẽ lỗi quân bình. Cho nên các bạn ngồi đó Soi hồn, làm Pháp luân, lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để làm cho ngũ tạng các bạn quân bình trở lại, làm cho cơ thể các bạn được an vui, trí tuệ của các bạn được sáng suốt, là lấy cái nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để khai thông cái Tiểu Thiên Địa này mà để thấy cái tội chúng ta, thấy cái tội phản trắc của chúng ta: có Cha có Mẹ có nguồn gốc mà quên đi, không biết ông Trời, tưởng ta là lớn hơn hết. Kỳ thật ông Trời đang bảo vệ chúng ta, chứ chúng ta đâu có khả năng bảo vệ ông Trời. Chúng ta phải gột rửa những sự trần tục của chúng ta, chúng ta mới hòa tan trong thanh tịnh, lúc đó chúng ta mới hòa tan với Ngài, mới tìm cái giếng mỗi hạnh phúc cho tâm linh. Chớ còn chúng ta không có bảo vệ Ông Trời được, Ông Trời là người bảo vệ chúng ta. Chúng ta nhờ Ngài ban phước cho chúng ta qua cơn nguy biến, đau khổ của người Việt nam, Ngài mới ban những câu chân lý cho chúng ta hiểu, để chúng ta ý thức, và chung vai gánh vác như Ngài. Sanh tử luân hồi, không có đau đớn với chúng ta, đương nhiên là bài học trong tiến hóa. Sanh Trụ Hoại Diệt là bài học, Sanh Ly Tử Biệt cũng là bài học, chứ không có cái gì mà tranh chấp lẫn nhau, chê khen hết, chỉ có học chữ hòa mà thôi.

Các bạn tu Vô Vi này, tại sao niệm Phật? dùng trung tim bộ đầu để niệm, để hội tụ cái thanh khí điền của các bạn, các bạn mới hòa tan với thanh khí điền càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị của từ bi, các bạn mới thấy từ bi là sức mạnh. Trời nhẹ làm Trời mà nặng làm đất, chứ khối nhẹ đâu có bị cắt đứt, nhưng mà khối nặng bị cắt đứt, chia rẽ. Chúng ta mang cái xác phàm ô trược này trong tranh chấp, vô lý. Chúng ta không có tranh chấp nữa, chúng ta vẫn giữ thanh tịnh, vì chúng ta thấy rằng: Hồn bất diệt, hồn các bạn không bao giờ bị giết, bị chết. Nếu mà hồn các bạn chết thì không còn địa ngục. Địa Ngục để xử ai? Bất cứ tôn giáo nào cũng nhìn nhận có Địa Ngục. Địa Ngục để xử phần hồn, thì hồn các bạn không diệt. Mà khi các bạn biết hồn các bạn không diệt thì các bạn không muốn làm điều phạm tội. Bạn lường gạt người khác, bạn vu cáo người khác, thì cái tội đó ai lãnh? Chúng ta không làm, nhờ người ta nhắc

chúng ta ngày nay, chúng ta sáng suốt được một phần và không làm chuyện tằm tối nữa. Những người tằm tối đã làm những sự tằm tối đó, chúng ta nên can không? Chúng ta không có quyền can, họ làm rồi một thời gian họ cảm thức đây là tằm tối, họ tự thức họ mới sửa được. Cũng như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng, tôi có tội, tôi tằm tối, tôi không sáng suốt, tôi không biết xử dụng cái quyền năng hòa ái tương thân của tôi, tôi mới bị sa đọa. Thì ngày hôm nay tôi tự thức, tôi trở nên lấy từ bi làm sức mạnh, tha thứ và thương yêu là chánh.

Cho nên, lúc nào chúng tôi cũng nuôi dưỡng cái đường lối đó. Đường lối đó kêu là đường lối vô cùng và không bị tận diệt. Còn đường lối tranh chấp là sẽ bị tận diệt. Cho nên quả địa cầu là tạm, sự sống của chúng ta là tạm, không có sự thật. Xác của các bạn là tạm, nếu sự thật thì cái giờ phút lâm chung các bạn có quyền ôm nó đi chôn. Ai chôn bạn, bạn đâu có biết? Thấy chưa? Cái cõi tạm, nhưng mà nó là một cơ cấu tinh vi nhất của Thượng Đế. Ai làm chủ cái thể xác này? Nếu không có điện thì cái xác này không hoạt động được. Các bạn cắt một cục thịt heo, các bạn liêng dưới đất thì thấy nó đỏ đó, một chập nó đen dần, nó sậm, rồi nó sẽ đi. Cái phần điện nó ly khai rồi, nó không còn sống nữa. Người ta kiếm miếng thịt sống người ta ăn, chứ ai kiếm miếng thịt chết người ta ăn? Thấy không? Nó mất điện đi. Cái thể xác chúng ta có điện, thì ai quản lý cái điện này? Cho nên, cấu trúc bởi siêu nhiên thì ở trên đó có người quản lý. Cho nên mỗi người một cái duyên khác nhau: anh này nó dữ lắm, tôi đánh cái anh chết, tôi ăn thua, tui giết anh, là hãm la um sùm nhưng mà rốt cuộc tới mình điên không hay, có không? Ở thế gian này có! Kế hoạch nhiều lắm, muốn giết hết cả làng cả xóm, nhưng mà giết không được. Chế độ cộng sản muốn lấy hết thế giới nhưng mà lấy không được. Một lúc nào rồi họ cũng ăn năn, hối cải; rồi tự họ thức tâm, tự họ thanh toán họ, rồi họ mới trở về với sự chơn giác, họ phải tìm cái chơn lý, sống trong lẽ sống. *(còn tiếp)*

---

### Đề tài suy gẫm

---

#### Mất Tâm Linh:

Thế nào kêu bằng mất tâm linh? Cũng như con người rõ ràng mắt, mũi, tai, miệng mà cứ oán trách người ta mà không biết oán trách mình, là nó mất tâm linh chứ gì. Thượng Đế cho nó xuống đây sửa nó đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên, các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bom nguyên tử liêng rầm rầm đâu có sửa được ai. Việt Nam CBU nổ rầm rầm, súng ống bắn rầm rầm sửa được ai, tánh ai nấy giữ chứ đâu có gì đâu, súng ống không làm gì được. Mà tâm linh cho nó sửa để nó tiến hóa chứ không phải người khác sửa nó. Mà họ đem vật chất họ đi sửa tâm linh làm sao sửa được,

*(Văn tự vô vi)*

C

16/10/94.

Kính chị,

Trước hết con xin kính chúc chú luôn an vui, khỏe mạnh. Con cũng xin gửi lời thăm ô Bê và cảm ơn Bê đã gửi thuốc cho con khi chú thi tư Mỹ về - Con còn nợ tiền thuốc 135 đô sẽ gửi sau.

Hôm nay ngày giỗ của Ba con, con thấy nhớ chú nên viết thư. Vậy mà khi gặp chú con lại không dám hỏi chú điều gì về Ba con hết, vì con cứ thấy sợ sợ, sợ biết sự thật Ba con hiện đang thế nào bên kia thế giới con sẽ đau lòng.

Thưa chú, con biết chú thường con và quan tâm tới căn bệnh của con nên con xin thưa chú rõ, may ra chú có giúp con được phần nào không. Con không hiểu sao bình xơ gan của con ngày càng nặng thêm. Nay bụng con chướng căng lên đến nỗi rúm, ăn uống gì vào cũng thấy tức tức không chịu được nên con ăn uống rất ít, mãi đến vẫn thấy đói bụng và ngon miệng, nếu bình thường, đi trời rất ít theo Tây y thì họ bảo gan đã bị xơ hoá nên không lọc được nước, nên họ lại bảo không có thuốc gì để chuyên trị hết. Con đang uống thuốc Băc nhệ thấy chẳng hiệu nghiệm gì. Chai con chưa gặp được thầy thuốc giỏi, mà thật ra cũng chẳng biết đâu để tìm. Hồi còn ở VN con thấy có mấy trường hợp xơ gan nặng họ dùng gừng - tỏi giã mài ra để uống, và đã lành bệnh - nhệ thì đó chắc là dứt tên và khó tìm, con cũng chẳng biết rõ việc dùng. Con xin chú con việc gì hiệu nghiệm hoặc nhờ cô Bê chuyển về thuốc có chú về dùng, nếu cô Bê thấy thuốc gì cần dùng cho con thì xin cô mua gửi đùm con sẽ mua money order gửi luôn lại. Hiện con vẫn cố gắng ở lại vì nếu nghỉ mà sau này may mắn khỏi bệnh thì sẽ khó tìm việc làm.

Thưa chú, con vẫn biết sống chết có số, nếu con năng nghiệp vững tu, tuởn thọ không dài thì con cũng đành chịu thôi, chỉ xin ăn, trăn phui hồ nhệ ngay con sống được bình yên, hết số thì chết, đừng bị bệnh hoạn lâu dài vì khổ chớ chớ, con, hai khổ thân mình quá.

Nếu cô Bê thấy con phải dùng tiếp tục Liv-A thì xin cô Bê gửi đùm qua, gửi nhiều một chút. Chai bia trước hết tư bạc rón, vì chưa trả hết tiền cũ nên con chưa dám order tiếp.

con xin ngưng bút, cầu chú chỉ van sự lành -  
con rất mong tin từ chú hoặc cô Bê -  
Cháu của chú

*Handwritten signature*

l n c



Ngày 3/12/94

C con,

Chú đã nhận được thư của con đề ngày 16/10/94, được biết cháu đang bị gan, ruột và cần lọc bằng quang và kỹ sinh trùng tiếp, sau khi chị B. khám bệnh qua điện quang của chú. Vậy chú gửi kèm theo đây một mớ thuốc để cháu tạm dùng theo lời chỉ dẫn của chị B. Làm đúng vậy, uống tới khi chú trở về Canada tháng 4 thì sẽ kiểm soát lại. Còn về việc ba con, phải chịu luật như quả, tiến hóa để giải tỏa sự keo kiệt của nội tâm. Mỗi người đều có một định luật của Trời Đất đã an bài. Con nên giữ tâm thanh tịnh và niệm Phật thì mới cứu được người thân yêu của chính mình. Không nên nghĩ gì về người đã chết nhưng phải hướng về Trời Phật để xây dựng nội tâm của chính mình thì cuộc sống sẽ đỡ nạn hơn. 18/12 này chú sẽ du thuyết tại Âu Châu và Á Châu, sang năm tháng tư mới trở về Montreal. Con nên tiếp tục uống thuốc sau khi nhận được theo lời giải thích của cô B., cho đến lúc chú trở về sẽ tái khám.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 16, 17-04-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Niềm Tin và Trật Tự

<https://youtu.be/-uyOqyVh4EI>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Tâm nghiệp là gì - Tại sao Đắc có thể giải được nghiệp tâm - Khóa 1 phần 2 -TV Vĩ Kiên 16-4-1986

<https://youtu.be/CWt9gECRxc4>

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 10

<https://youtu.be/8su5YzFCBHw>

3. Radio Nam California tuần lễ 16

Chủ đề: Duyên nghiệp vợ chồng - Luật bù trừ

<https://youtu.be/miNmmIuxxsg>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Nhớ Thương Thầy - Phương Chi

<https://youtu.be/63odISgig60>

Ban video kính mời

---

## Thông Báo Hội của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California

---

### Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California Xin Trân Trọng Thông Báo

Kính chào các bạn,

Chúng tôi xin thành tâm cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các Bạn Đạo đã ghi danh cho khoá sống chung **Chung Vui Xây Dựng 3 "QUI HỘI TÌNH TRỜI"** và **"LỄ TUỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SU"** lần thứ 55.

Hội xin thông báo đến tất cả các bạn về chuyến du thuyền khoá sống chung **Chung Vui Xây Dựng 3 "QUI HỘI TÌNH TRỜI"** và **"LỄ TUỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SU"** lần thứ 55 với chiếc tàu mang tên **NORWEGIAN CRUISE** sẽ được đổi sang chiếc tàu khác mang tên **CARNIVAL PANORAMA CRUISE** với nhiều tiêu chuẩn tốt đẹp hơn:

1. Tàu mới hạ thủy năm 2021
2. Số ngày trên du thuyền có thêm 2 ngày
3. Hãng có hành khách bảo hiểm sức khỏe
4. Hãng có xe bus đưa đón Bạn Đạo từ Trụ Sở đến bến cảng và ngược lại

**PANORAMA CRUISE** là chiếc du thuyền mới nhất của hãng **CARNIVAL** tại bến cảng **LONG BEACH**, được hạ thủy năm 2021 với sức chứa 5,000 hành khách và 1,200 công nhân viên. Chuyến du hành này là **8 ngày 7 đêm** (rời bến vào **Thứ Bảy - ngày 26 tháng 11** và cập bến **Thứ Bảy - ngày 03 tháng 12 năm 2022**) với lịch trình như sau:

**Thứ Bảy ngày 26 - 11 - 2022:** Từ cảng Los Angeles (Long Beach) sẽ khởi hành lúc **4:30 pm**

**Chủ Nhật ngày 27 - 11 - 2022** và **Thứ Hai ngày 28 - 11 - 2022:** Hai ngày này tàu sẽ là **FUN DAY AT SEA**

**Thứ Ba ngày 29 - 11 - 2022:** Tàu sẽ đến cảng **PUERTO VALLARTA, MEXICO**

**Thứ Tư ngày 30 - 11 - 2022:** Tàu sẽ đến cảng **MAZATLAN, MEXICO**

**Thứ Năm ngày 1 - 12 - 2022:** Tàu sẽ đến **CABO SAN LUCAS**

**Thứ Sáu ngày 2 - 12 - 2022:** Tàu trên đường trở về bến cảng **FUN DAY AT SEA**

**Thứ Bảy ngày 3 - 12 - 2022:** Tàu về bến **LOS ANGELES (LONG BEACH)**

Với lịch trình chuyến đi du thuyền **CARNIVAL PANORAMA CRUISE** xuất phát từ **ngày 26 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022**, chúng ta sẽ trả với giá **\$720** cho **1 người** với **phòng 2 người** bao gồm tất cả chi phí bao gồm port tax, tip, và insurance (bảo hiểm sức khỏe) và xe bus đưa đón các bạn từ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi đến bến tàu và ngược lại. Về việc đặt vé, tất cả các hãng đều giống nhau, nhưng điều tốt hơn là thời hạn 1 tuần sẽ được tính từ Chủ Nhật ngày 18 đến 25 tháng 4 năm 2022.

**Thời hạn đặt vé:** với giá nêu trên (**\$720** cho **1 người** với **phòng 2 người**) - chỉ có hiệu lực đến hết **ngày 25 tháng 04 năm 2022**. Sau đó giá tiền có thể tăng lên hay vẫn giữ nguyên là đều do hãng **CARNIVAL** qui tính, Hội sẽ luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho tất cả Bạn Đạo thương lượng giá cả thật tốt. Mong các Bạn Đạo đặt vé sớm.

Đây là chuyến tàu thật đầy đủ tiêu chuẩn tốt về tất cả mọi phương diện để chúng ta có đủ ngày cho chương trình Tâm Linh và những ngày vui chơi tận hưởng cảnh đẹp biển trời mà Trời Đất đã ban tặng cho chúng ta.

Với tất cả sự ưu ái và thành tâm phục vụ các Bạn Đạo nên Khoá Sống Chung **Chung Vui Xây Dựng 3 "QUI HỘI TÌNH TRỜI"** và **"LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ"** lần thứ 55 đã được chứng tâm của Bề Trên để chúng tôi tìm được chuyến du thuyền thật hoàn hảo này.

Về phần ghi danh xin liên lạc với Thy Anh hoặc cô Mai:

Email: [voviphamily@gmail.com](mailto:voviphamily@gmail.com), phone: 714-232-3542 (Thy Anh)

Phone: 714-414-9552 (cô Mai)

Chi phiếu xin viết tên **Vo Vi Friendship Association** và Memo xin ghi **QUI HỘI TÌNH TRỜI** về địa chỉ:

**TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI**  
**7622 23rd Street**  
**Westminster, CA 92683**  
**USA**

Thành tâm Kính Chúc các Bạn Đạo khắp nơi trên Thế giới luôn TÂM THÂN AN LẠC- TU HÀNH VIÊN MẪN.  
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH

Hội Trưởng HAHVVHKMNC

Lâm Huỳnh Mai

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

**CARNIVAL PANORAMA®**

Mexican Riviera From Los Angeles (Long Beach), CA  
Carnival Panorama

Chung Xây Dựng 3 và  
Qui Hội Tình Trời  
**LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ**  
lần thứ 55

Sat, Nov 26  
DAY 1  
LOS ANGELES (LONG BEACH)  
DEPART 4:30 PM  
Learn More

Sun, Nov 27  
DAY 2  
FUN DAY AT SEA  
Learn More

Mon, Nov 28  
DAY 3  
FUN DAY AT SEA  
Learn More

Tue, Nov 29  
DAY 4  
PUERTO VALLARTA  
ARRIVE 9:00 AM - DEPART 1:00 PM  
Learn More

Wed, Nov 30  
DAY 5  
MAZATLÁN  
ARRIVE 11:00 AM - DEPART 4:00 PM  
Learn More

Thu, Dec 01  
DAY 6  
CABO SAN LUCAS  
ARRIVE 6:30 AM - DEPART 9:00 PM  
Learn More

Fri, Dec 02  
DAY 7  
FUN DAY AT SEA  
Learn More

Sat, Dec 03  
DAY 8  
LOS ANGELES (LONG BEACH)  
ARRIVE 11:00 AM  
Learn More

---

# THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA

---

**Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy  
Và Khóa Sống Chung  
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG  
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)  
TỪ NGÀY 22.09.2022 ĐẾN NGÀY 25.09.2022**

12.04.2022

Kính thưa quý bạn đạo,

Hằng năm, bạn đạo vẫn hội tụ tại mỗi địa phương, hoặc chúng ta có Đại Hội Vô Vi Quốc Tế để cùng nhau tưởng niệm Đức Thầy kính yêu vào ngày 23 tháng 9.

Năm nay, dù hoàn cảnh không cho phép thực hiện Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, nhưng bạn đạo vùng Bắc California vẫn ước mong hội tụ đông đủ tại Thiền-Viện Hai-Không để tưởng nhớ Đức Thầy quý yêu trong khung cảnh thanh tịnh đầy thanh quang điển lành:

**Về Thăm Cốc Thầy**

*Ta về thăm Cốc của Thầy  
Thanh cao tốt đẹp Thầy xây tình người  
Đến nơi tự thấy nụ cười  
Vui hòa tốt đẹp tình Trời chiếu ban  
Chung vui bạn đạo hai hàng  
Cùng vui hát xướng nở nang tình người  
Vỗ tay tương ngộ người người  
Tình thương sống động vui tươi niệm hành  
Hưởng luồng thanh điển diệu thanh  
Xung quanh hoa nở đón anh em hòa  
Tình thương sâu sắc thật thà  
Nhớ người xây dựng ta hòa thương yêu  
Nằm lòng nguyên lý thật siêu  
Bé vui Bé hát Bé yêu mọi người  
Tình Trời quả thật đẹp tươi  
Cùng chung xây dựng cùng người sống chung  
Quý thương,  
Lương Sĩ Hằng  
San Jose, 27-04-1997*

Nhớ lại những kỷ niệm đầm ấm trong những ngày chung vui năm 2021, chúng tôi xin vui mừng đón tiếp quý bạn đạo phương xa để chúng ta cùng chung hưởng không khí thương yêu của Đại Gia Đình Vô-Vi, trong không gian riêng biệt của Thiền-Viện, với những buổi sinh hoạt vui tươi, vang rộ tiếng cười.

Quý bạn đạo tại phương xa muốn tham dự, xin lưu ý chọn phi trường **Sacramento (SMF)** và thông báo sớm cho chúng tôi biết để sắp xếp về vận chuyển vì nhân lực có giới hạn. Từ phi trường Sacramento (SMF) đến Thiền-Viện tổng cộng 4 tiếng đồng hồ xe hơi đi và về, chưa kể thời gian chờ đợi bạn đạo đến tại phi trường.

Xin quý bạn tham dự nhớ hoàn tất phần chích ngừa của mình để bảo đảm sức khỏe chung. **Vì số chỗ có giới hạn, xin quý bạn thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, để chúng tôi kịp thời sắp xếp. Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 9, 2022, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ.**

Xin liên lạc: Thu (408-518-2402) hoặc Mai (714-598-7291),

email: [ghidanhksc@phaplyvovi.org](mailto:ghidanhksc@phaplyvovi.org)

Quý bạn có thể tải (Download) Phiếu Ghi Danh từ trang mạng

<https://www.phaplyvovi.org>

xin bấm vào ô "Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy 2022"



hoặc dùng đường link:

[https://www.phaplyvovi.org/khoa\\_song\\_chung\\_demos/le-tuong-niem-duc-thay](https://www.phaplyvovi.org/khoa_song_chung_demos/le-tuong-niem-duc-thay)

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Kính thư,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

### **Chương Trình 3 ngày sinh hoạt:**

**22.09.2022:** Yêu cầu bạn đạo có mặt trễ nhất vào buổi trưa, để chúng tôi có thể ổn định chỗ nghỉ ngơi cho các bạn. Thông báo tin tức và chi tiết chương trình vào 8 giờ tối.

**23.09.2022:** Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, Kỷ Niệm 25 Năm Xây Dựng Cốc Thầy tại Thiền Viện Hai-Không, chương trình tu học. **Xin quý bạn mặc y phục trắng cho các buổi lễ.**

**24.09.2022:** Chương trình tu học. Văn Nghệ.

**25.09.2022:** Lễ Bế Mạc. Chụp hình lưu niệm. Bạn đạo ra về sau 2 - 3 giờ trưa. Nếu chọn chuyến bay, xin quý bạn chọn chuyến bay khởi hành sau 6PM (6 giờ chiều).

**Phiếu Ghi Danh**  
**Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy**  
**Tại Thiên-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA**  
**22.09.2022 – 25.09.2022**  
(Xin điền mỗi người một phiếu)

Họ và Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

Thành Phố/ Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_ Quốc Gia: \_\_\_\_\_

Điện Thoại Nhà: \_\_\_\_\_ Điện thoại di động: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Nam [  ] Nữ [  ] Tuổi: \_\_\_\_\_

**Ghi danh ở Thiên-Viện Hai-Không:**

**\*\* Quý bạn đi phi cơ xin đến các ngày 20.09, 21.09.2022 hoặc trễ nhất là ngày 22.09.2022 trước 12 giờ trưa, và ra về ngày 25.09.2022 sau 6 giờ chiều, vì từ phi trường SMF lên TV mất khoảng 2 tiếng cho một chiều**

Nếu quý bạn muốn đến sớm vài ngày trước 22.09.2022, xin vui lòng thông báo cho Ban Ghi Danh biết trước để chuẩn bị, trước khi quý bạn mua vé máy bay. Xin lưu ý ngày ra về là sau 6 giờ chiều ngày 25.09.2022, hoặc ngày 26.09.2022.

**Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 1 tháng 9 năm 2022 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.**

Liên lạc Ban Ghi Danh :

Điện thư : ghidanhksc@phaplyvovi.org

Điện thoại : (408) 518-2402 (Thu), (408) 775-9020 (Tiên) hoặc (714)598-7291 (Mai)

Địa chỉ gửi phiếu ghi danh (hoặc gửi bằng điện thư cho ban ghi danh về email ghidanhksc@phaplyvovi.org

Vo-Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158

Phương tiện di chuyển

Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường SACRAMENTO International Airport (viết tắt SMF). Từ phi trường SMF đến Thiên-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường Sacramento (SMF) **trễ nhất là ngày 22 tháng 9 năm 2022 trước 12 giờ trưa**, để có thể tham gia buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy vào ngày **23 tháng 9 năm 2022**.

*Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyển Vận:*

Khởi hành từ phi trường	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến				
Đi				

Di chuyển xe hơi tư túc

*Xin quý bạn liên lạc Ban Ghi Danh nếu cần hướng dẫn lên Thiên-Viện.*

**Chương Trình 3 ngày sinh hoạt:**

**22.09.2022:** Yêu cầu bạn đạo có mặt trễ nhất vào buổi trưa, để chúng tôi có thể ổn định chỗ nghỉ ngơi cho các bạn. Thông báo tin tức và chi tiết chương trình vào 8 giờ tối. Chung vui Tết Trung Thu.

**23.09.2022:** Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, Kỷ Niệm 25 Năm Xây Dựng Cốc Thầy tại Thiền Viện Hai-Không, chương trình tu học. **Xin quý bạn mặc y phục trắng cho các buổi lễ.**

**24.09.2022:** Chương trình tu học. Văn Nghệ.

**25.09.2022:** Lễ Bế Mạc. Chụp hình lưu niệm. Bạn đạo ra về sau 2 hay 3 giờ trưa. Nếu chọn chuyến bay, xin quý bạn chọn chuyến bay khởi hành sau 6PM (6 giờ chiều).



## CÁC KHÓA SỐNG CHUNG 2022

### 1) 10/5-14/5/2022

Khóa Sống Chung, "Tình Trời Tận Độ II" tại Hawaii từ ngày 10/5-14/5/2022

### 2) July 4<sup>th</sup> (3-8/7/2022)

Trại Hè Tuần Lễ Độc Lập USA July 4<sup>th</sup> (3-8/7/2022)

Từ ngày 3 đến 8 tháng 7, 2022.

**Email:** [TyNhanHoa1986@gmail.com](mailto:TyNhanHoa1986@gmail.com)

T/V Nhẫn Hòa

4514 Gold Ridge Ln SW

Olympia, WA 98512

**Phone:** 360-209-2112

### 3) 22.09.2022 ĐẾN 25.09.2022

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Và Khóa Sống Chung

TẠI THIÊN VIỆN HAI KHÔNG

THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)

TỪ NGÀY 22.09.2022 ĐẾN NGÀY 25.09.2022

Liên lạc Ban Ghi Danh :

Điện thư : [ghidanhksc@phaplyvovi.org](mailto:ghidanhksc@phaplyvovi.org)

Điện thoại : (408) 518-2402 (Thu), (408) 775-9020 (Tiên) hoặc (714)598-7291 (Mai)

Địa chỉ gửi phiếu ghi danh (hoặc gửi bằng điện thư cho ban ghi danh về email [ghidanhksc@phaplyvovi.org](mailto:ghidanhksc@phaplyvovi.org)

Vo-Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158

### 4) 26 tháng 11 đến ngày 03 tháng 12 năm 2022

Du thuyền khoá sống chung Chung Vui Xây Dựng 3 "QUI HỘI TÌNH

TRỜI" và "LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ" lần thứ 55

Chuyến du hành này là 8 ngày 7 đêm (rời bến vào Thứ Bảy - ngày 26 tháng 11 và cập bến Thứ Bảy - ngày 03 tháng 12 năm 2022)

Về phần ghi danh xin liên lạc với Thy Anh hoặc cô Mai:

Email: [voviphamily@gmail.com](mailto:voviphamily@gmail.com), phone: 714-232-3542 (Thy Anh)

Phone: 714-414-9552 (cô Mai)